

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN NÚI THÀNH**

Số: 1857 /UBND-CAH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Núi Thành, ngày 06 tháng 9 năm 2023

V/v tăng cường công tác phòng cháy,  
chữa cháy đối với khu dân cư, nhà ở,  
nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước nói chung, huyện Núi Thành nói riêng diễn biến rất phức tạp, nhất là đối với loại hình nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Với tính đặc thù của loại hình nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, nhất là nhà mặt phố, nhà ống luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy và khi cháy dễ dẫn đến chết người. Đồng thời, qua theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND huyện về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (*sau đây viết tắt là PCCC và CNCH*), với nhiều giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với khu dân cư, nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhận thấy nhiều cơ quan, ban, ngành, UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện còn chậm, không đáp ứng yêu cầu tiến độ theo quy định của Bộ Công an, UBND huyện, cụ thể như việc tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC và CNCH, vận động trang bị bình chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy Tổ liên gia an toàn PCCC...

Trước tình hình trên, để tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn huyện; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Thực hiện Công văn số 5878/UBND-NCKS ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác PCCC đối với khu dân cư, nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

**1. Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện**

a) Phát động phong trào **“Nhà tôi có bình chữa cháy”** cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trên địa bàn; trong đó, yêu cầu nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong cơ quan, đơn vị, gương mẫu đi đầu trong thực hiện việc tự trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình mình sinh sống; **phấn đấu đến 25/9/2023, 100% hộ gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang trong hệ thống cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện có bình chữa cháy.**

b) Tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC theo đối tượng, tiêu chí hướng dẫn của Bộ Công an; tổ chức tập huấn và thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn khi ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC đảm bảo **đến ngày 15/9/2023** 100% Tổ liên gia an toàn PCCC thành lập phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia.

c) Vận động 100% hộ gia đình có nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 2 tầng trở lên mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 như qua lô gia, ban công, lối lên mái sang nhà liền kề hoặc bố trí cầu thang, thang sắt, thang dây, ống tụt...; đồng thời vận động, hướng dẫn hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy cao trang bị phương tiện cảnh báo cháy sớm như hệ thống báo cháy tự động hoặc đầu báo cháy không dây,... tại khu vực sản xuất, kinh doanh để kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy và thoát nạn.

d) Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH, đảm bảo **đến ngày 15/12/2023**, 100% hộ gia đình có nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH.

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức; trong đó, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông để vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị 01 bình chữa cháy, tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng phục vụ công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, hộ gia đình. Huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội hóa để mua sắm, trang bị phương tiện PCCC; trong đó, ưu tiên cho hoạt động tổ chức trao tặng bình chữa cháy cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn xã hội hóa để bảo đảm phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH tại khu dân cư hoạt động thiết thực, hiệu quả.

## 2. Công an huyện

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động trong Nhân dân và hướng dẫn UBND cấp xã để thực hiện hiệu quả việc huy động các nguồn lực, xã hội hóa việc mua sắm bình chữa cháy để trang cấp cho các hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phong trào *“Nhà tôi có bình chữa cháy”*.

- Chỉ đạo Công an cấp xã:

+ Tham mưu UBND cùng cấp tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng. Việc xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng phải đảm bảo thiết thực, giúp người dân hiểu, nắm rõ ý nghĩa, mục đích, nắm vững tính năng, tác dụng của các thiết bị được lắp đặt để trang bị đúng, đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đồng thời, khuyến cáo, vận động hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy cao cần trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm như hệ thống báo cháy tự động hoặc đầu báo cháy không dây... tại khu vực sản xuất, kinh doanh để kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy và thoát nạn.

+ Tham mưu UBND cùng cấp tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đã được Chính phủ, Bộ Công an giao, cụ thể: (1) **trước ngày 15/9/2023** có 50% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, phấn đấu **đến ngày 15/12/2023** đạt 100% nhà ở hộ gia đình trên địa bàn có bình chữa cháy; (2) Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH tại khu dân cư, đảm bảo **đến ngày 30/9/2023** phải đạt tỷ lệ 50% và **đến ngày 15/12/2023** đạt 100% nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH; **đến ngày 15/9/2023** có 100% Tổ liên gia an toàn PCCC được thành lập phải được thực tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, hướng dẫn toàn diện về điều kiện an toàn PCCC đối với khu dân cư, nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đảm bảo **đến ngày 30/10/2023** phải 100% khu dân cư, nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải được kiểm tra, hướng dẫn về PCCC.

### **3. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện**

Chủ trì, phối hợp Công an huyện tăng cường xây dựng, đăng tải các phóng sự, tin, bài tuyên truyền về PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng ứng dụng của mạng internet (zalo, facebook...); trong đó, chú trọng vào các nội dung mang tính thời sự, các phong trào PCCC nổi bật để thu hút được sự theo dõi, hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn, như: (1) các vụ cháy, nổ nghiêm trọng, nguyên nhân và cách phòng ngừa cháy, nổ tại nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; (2) phong trào **“Nhà tôi có bình chữa cháy”** để tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy; (3) tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng...

### **4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện**

Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện. Trong đó, đặc biệt chú ý nguồn kinh phí trang bị, sửa chữa phương tiện PCCC và CNCH cho các đơn vị có công trình xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước.

### **5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện**

Phối hợp tổ chức phát động phong trào **“Nhà tôi có bình chữa cháy”** cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, gương mẫu đi đầu trong thực hiện việc tự trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình mình sinh sống; phấn đấu **đến ngày 25/9/2023** đạt 100% hộ gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện có bình chữa cháy; **đến ngày 15/12/2023** có ít nhất 01 người trong mỗi hộ gia đình phải được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC; **đến ngày 30/9/2023** hộ gia đình có nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo đối tượng, tiêu chí hướng dẫn của Bộ Công an tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC.

## 6. UBND các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện

- Tổ chức phát động và tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào "*Nhà tôi có bình chữa cháy*" tại địa bàn; đồng thời, đưa nội dung này vào tiêu chí xét chọn gia đình văn hoá năm 2023 tại khu dân cư để tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các hộ gia đình. Căn cứ điều kiện thực tế để có cơ chế phân bổ, bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa trên địa bàn để thực hiện phong trào như "*cấp phát bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn*".

- Tiếp tục rà soát các khu dân cư, tổ dân phố có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ theo tiêu chí tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, đảm bảo 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ và liền kề nhau trên địa bàn phải tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC (*hoàn thành trước ngày 30/9/2023*). Đồng thời, rà soát các ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (*hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh...*) có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn khu dân cư để tiếp tục triển khai xây dựng mô hình "Điểm chữa cháy công cộng".

- Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về PCCC trong Nhân dân; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn toàn diện về điều kiện an toàn PCCC đối với khu dân cư, nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đảm bảo **đến ngày 30/10/2023** phải 100% khu dân cư, nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải được kiểm tra, hướng dẫn về PCCC và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các Tổ liên gia đã thành lập.

- Bố trí nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

- Gắn trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong thực hiện các mặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiểm điểm xử lý nghiêm túc đối với trường hợp không triển khai đầy đủ các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo về PCCC và CNCH của cơ quan cấp trên, buông lỏng hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về PCCC; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nếu để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhà nước, Nhân dân thuộc thẩm quyền quản lý do thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện.

\* Đối với tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH Tổ liên gia an toàn PCCC đồng loạt trên toàn quốc vào **ngày 10/9/2023**. Đề nghị Chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành tổ chức triển khai thực hiện thực tập phương án chữa cháy và CNCH đối với Tổ liên gia an toàn PCCC tại Tổ 6, khối phố 3, thị trấn Núi Thành.

Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn có văn bản chỉ đạo cụ thể hóa nhiệm vụ được giao để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (*qua Công an huyện*) **trước ngày 25/9/2023** (đối với chỉ tiêu trang bị bình chữa cháy) và **trước ngày 20/12/2023** (đối với các chỉ tiêu khác) để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Quá

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Công an huyện) để hướng dẫn thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (thực hiện);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Ngô Đức An**

